



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง สอบราคาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่ดูแลรับผิดชอบด้วยระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP เชื่อมโยงกับระบบศูนย์แม่ข่าย อบจ. โดยจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับติดตั้งในสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒ แห่ง

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่ดูแลรับผิดชอบด้วยระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP เชื่อมโยงกับระบบศูนย์แม่ข่าย อบจ. โดยจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับติดตั้งในสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒ แห่ง คือ บริเวณอาคารเอนกประสงค์-ท่าควายร้าง และบริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียม รายละเอียดคุณลักษณะตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รายละเอียดการจัดหา และรายละเอียดคุณลักษณะตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี กำหนด รายละเอียดการจัดหา และรายละเอียดคุณลักษณะตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี กำหนด (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๘๓๗,๐๐๐.- บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล มีผลงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๕ หรือ ไม่น้อยกว่า ๘๒๖,๖๕๐.- บาท ของราคาที่จัดซื้อในครั้ง นี้ และเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุตามที่ประกาศสอบราคาซื้อ
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
๖. เป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) ขึ้นไป กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถรับจ่ายเงินเป็นเงินสดได้ และให้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

/กำหนดยื่นของ.....

กำหนดยื่นของสอบราคาและเปิดของสอบราคา ดังนี้

๑. วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องอาหารชั้น ๒ ของอาคารหอประชุม
ในศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณ-ชัยนาท

๒. วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๓. กำหนดเปิดของสอบราคา ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.
เป็นต้นไป ณ ห้องอาหารชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนและเอกสารสอบราคาได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๕๒-๕๙๒๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมคิด ปทุมสูติ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี